

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo với Đoàn công tác kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Những năm qua, nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thường xuyên được cập nhật, đổi mới, kết hợp giữa lý thuyết và các tình huống thực

tiễn trong công việc của học viên; qua đó, trao đổi, thảo luận, chia sẻ cách làm hay của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng đã trang bị, cập nhật thêm kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thường xuyên được cập nhật, đổi mới, kết hợp giữa lý thuyết và các tình huống thực

Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua đồng thời gợi mở một số nội dung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh cần quan tâm. Đồng chí đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét đưa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo về đào tạo tại tỉnh. Triển khai chương trình nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm hành chính; chuẩn hóa đội ngũ cán

bộ, giảng viên. Đồng chí đề xuất một số nội dung để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp trong Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025; việc phối hợp đưa cán bộ lãnh đạo đi đào tạo tại nước ngoài... Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất quan điểm từ đó tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Thái Bình với Học viện Hành chính quốc gia để công tác đào

trào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Đoàn công tác đã về thăm, làm việc tại Thái Bình; đề nghị Học viện Hành chính quốc gia giúp tỉnh xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, theo ngạch, bậc và theo vị trí chức danh. Trong quá trình xây dựng đề án, đề nghị Học viện tổ chức một số lớp đào tạo điểm để rút kinh nghiệm.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

nhu nội soi chẩn đoán, nội soi can thiệp điều trị, chấn thương chỉnh hình, thực hiện phẫu thuật kết hợp xương... Vì vậy, ngày điều trị trung bình của các năm đều giảm, nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch đã được cứu sống kịp thời...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Nhi Thái Bình. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định công nhận Bệnh viện Nhi Thái Bình chính thức là bệnh viện hạng I.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Nhi Thái Bình trong 10 năm qua đồng thời đề nghị Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những nhiệm vụ cụ thể của ngành. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; chuyên nghiệp hóa các dịch vụ trong bệnh viện. Duy trì và phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, coi đây là bước đột phá để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường vận động, kêu gọi xã hội hóa các nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng các công trình công sở đang hoặc các dự án chưa hoàn thiện. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Bệnh viện Nhi Trung ương, các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã phối hợp để Bệnh viện Nhi Thái Bình ngày càng phát triển. Đồng thời, đề nghị các bệnh viện, đơn vị tiếp tục đồng hành, giúp đỡ Bệnh viện Nhi Thái Bình thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng Bệnh viện Nhi Thái Bình sẽ phát huy tốt kết quả đạt được, tiếp tục có bước tiến xa hơn nữa, trở thành bệnh viện tin cậy trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trong và ngoài tỉnh, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của ngành Y tế Thái Bình.

NGÀNH THUẾ...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 12/1, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tới dự.

Năm 2017, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh thực hiện 7.057,3 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối 7.018,1 tỷ đồng, đạt 115,9% dự toán Bộ Tài chính, bằng 87,7% so với năm 2016. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí là 5.217,2 tỷ đồng, đạt 102,8% dự toán Bộ Tài chính, bằng 80% so với năm 2016, về số tuyệt đối vượt dự toán Bộ Tài chính

giao 140,2 tỷ đồng. Có 10/13 chỉ tiêu của ngành Thuế quản lý hoàn thành vượt dự toán, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao so với năm 2016 như thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất... 11/12 đơn vị quản lý hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao, tiêu biểu như Chi cục Thuế thành phố và các huyện Tiên Hải, Hưng Hà, Quỳnh Phụ. Năm 2018, ngành Thuế đề ra 5 nhiệm vụ và 10 giải pháp trọng tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 6.391,5 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên

Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương cố gắng, nỗ lực của ngành Thuế các địa phương trong việc chỉ đạo và thực hiện thu ngân sách trong năm qua. Ngành Thuế đã chủ động và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp, biện pháp cần thiết trong chỉ đạo thực hiện đồng thời ngành chính là lực lượng chủ công trong việc thực thi các biện pháp, nhiệm vụ của ngành và ban chỉ đạo thu ngân sách các cấp đặt ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế như một số khoản thu đạt kế hoạch nhưng còn thấp, nhiều nguồn thu còn bị bỏ sót, thu nợ đọng kết quả chưa cao, nhiều doanh nghiệp thiếu ý thức tự giác trong việc kê khai nộp thuế, nhất là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Để thực hiện nhiệm vụ năm

2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Thuế cần chú trọng phối hợp làm tốt hơn nữa công tác truyền thông để không chỉ đối tượng chịu thuế mà toàn dân, mọi cấp, mọi ngành hiểu được bốn phận và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Do đó, ngành Thuế cũng như các ngành liên quan chủ trì, phối hợp không chỉ với cơ quan truyền thông mà phải phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cả 3 cấp. Toàn ngành chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát mục tiêu nhiệm vụ và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để ngành và các ngành cùng thực hiện thu ngân sách đồng thời bố trí lại lực lượng ở những nơi còn mỏng, yếu để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Ngành Thuế cần mạnh dạn, kiên quyết áp dụng các biện pháp theo quy định

của pháp luật để xử lý những đối tượng cố tình chây ì trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. Năm 2018 phải tập trung vào chống chuyển giá, chú ý một số khoản thu cần tăng như thuế bến bãi, thuế xây dựng, thuế vận tải, thuế kinh doanh nhà hàng ăn uống... Toàn ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý để giảm bớt lực lượng nhưng tăng được tầm kiểm soát, giảm thời gian và tiền bạc của người dân và doanh nghiệp, đồng thời duy trì chế độ thường phạt rõ ràng.

Tại hội nghị, 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.

THU THUÝ

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm Khuyến nông, tổ chức sáng ngày 12/1. Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trên mọi mặt công tác đã có những đổi mới tích cực: công tác thông tin, tuyên truyền đã bám sát chủ trương tái cơ cấu ngành, đa dạng về hình thức, nội dung; công tác khảo nghiệm đã đáp ứng nhu cầu của sản xuất về giống mới, năm 2017 Trung tâm đã khảo nghiệm

390 giống lúa, 136 giống ngô; khảo nghiệm các loại phân bón mới, chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ. Các mô hình khuyến nông tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, mở rộng xã hội hóa đạt hiệu quả cao và có sự lan tỏa nhanh. Từ các nguồn vốn Trung tâm đã tổ chức 30 mô hình, dự án khuyến nông được nông dân đánh giá cao. Công tác đào tạo, tập huấn đi sâu vào kiến thức chuyên ngành gắn với xây dựng mô hình đào tạo theo chuỗi liên kết giá trị. Năm 2018, công tác khuyến

nông tiếp tục được tập trung đẩy mạnh nhằm phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường xây dựng các mô hình khuyến nông hiệu quả, phối hợp với các đơn vị khảo nghiệm các giống cây trồng mới, phân hữu cơ vi sinh phục vụ hiệu quả tái cơ cấu ngành; tiếp tục chọn lọc các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để sản xuất một số cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô, khí canh, thủy canh... để khuyến cáo người dân áp dụng.

LƯU NGÂN



Mô hình sản xuất nấm gắn với bao tiêu sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông triển khai tại huyện Hưng Hà.

Thái Thụy có trên 27km bờ biển, được thiên nhiên ưu đãi cho một vùng bãi triều rộng lớn khoảng 13.000ha. Trong đó có 3 mô cát tại vùng bãi triều xã Thụy Trường được UBND tỉnh cấp phép khai thác. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có các con sông lớn chảy qua như sông Trà Lý, sông Hóa, sông Diêm Hộ. Điều kiện tự nhiên như vậy đã tạo cho huyện một trữ lượng cát lớn nhưng đây cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng khai thác cát trái phép hoạt động. Thực tế những năm gần đây tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện diễn ra phức tạp, không chỉ gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự mà còn làm thất thoát nghiêm trọng về tài nguyên, thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Trước tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương và các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, kiên quyết bắt giữ và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, nhất là tình trạng khai thác cát tại các dòng sông, khu vực bãi triều ven biển. Cụ thể, ngày 28/12/2017 Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh bắt giữ 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên địa phận bãi triều xã Thái Độ; ngày 1/1/2018, Công an huyện phối hợp với Công an huyện Tiên Hải bắt giữ 3 tàu khai thác cát

THÁI THUY Gian nan với nạn "cát tặc"

Là huyện ven biển có vùng bãi triều rộng lớn, lại có nhiều sông lớn chảy qua và giáp ranh với nhiều địa bàn khác, bởi vậy, cuộc chiến với "cát tặc" trên địa bàn huyện Thái Thụy gặp không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.



Ba tàu khai thác cát trái phép tại bãi triều xã Thái Độ bị Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Công an huyện Tiên Hải bắt giữ.

trái phép cũng ở địa điểm trên và đang vận chuyển về khu vực chân cầu Trà Lý để tiêu thụ. Hiện Công an huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định

của pháp luật. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Thời gian qua, Phòng đã tích cực tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo các xã,

thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật để người dân, tổ chức nâng cao nhận thức về việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Cùng với

đó, Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện tổ chức tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Trong năm 2017 đã phát hiện, xử lý 2 vụ khai thác cát trái phép trên sông Diêm Hộ.

Thực tế, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện đã giảm nhiều so với những năm trước đây. Tuy nhiên, việc khai thác cát trái phép trên khu vực bãi triều lại đang có chiều hướng phức tạp, đặc biệt là tại khu vực bãi triều thuộc địa bàn hai xã Thụy Trường, Thái Độ. Để phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép tại khu vực ngoài biển là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với lực lượng biên phòng bởi đây là khu vực có diện tích rộng lớn, xa khu vực người dân sinh sống nên rất khó phát hiện. Ngoài ra, các đối tượng và phương tiện thường khai thác cát trái phép vào ban đêm nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Đồng thời, thường lợi dụng khai thác tại vùng biển giáp ranh giữa Thái Bình và Hải Phòng, khi bị phát hiện thì nhanh chóng tua vôi hút, nổ máy bỏ chạy sang địa phương bạn, gây khó khăn cho việc phối hợp bắt giữ...

Thực tế cho thấy, cùng với xử lý nghiêm hành vi vi phạm cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, các ngành chức năng của tỉnh, huyện. Có như vậy, tình trạng khai thác cát trái phép trên những dòng sông, khu vực bãi triều thuộc địa bàn huyện Thái Thụy mới được ngăn chặn, chấm dứt.

TRẦN TUẤN

KIỆM XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

kiểm tra cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện quy trình nghiệp vụ công tác đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nếp sinh hoạt đảng, công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng tuyên truyền, vận động phát triển đảng viên vùng có đạo, thành lập chi bộ ở một số doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng...

Nhân dịp này, Huyện ủy Kiến Xương đã khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

sinh hoạt. Quản lý hiệu quả việc cấp phép khai thác khoáng sản. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả ngành Tài nguyên và Môi trường đạt được trong năm 2017 đồng thời đề nghị ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; rà soát quy hoạch đất bãi bồi ven sông, ven biển; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ môi trường; rà soát, luận chuyển cán bộ thuộc thẩm quyền của Sở.

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả KH và CN đạt được trong năm 2017, yêu cầu ngành Khoa học và Công nghệ cần xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hoạt động KH và CN; tập trung triển khai những nhiệm vụ KH và CN mang tính đột phá, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tùy theo tình hình thực tế địa phương, cần nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng hiệu quả thành tựu KH và CN; thực hiện quyết liệt công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đồng thời bám sát phương hướng, nhiệm vụ các đề án nhằm phát triển nhân lực, tiềm lực KH và CN.